

แบบสำรวจความพร้อมของผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๔๙

ที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่
๑	ท่านมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่		
๒	อายุของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นับถึงวันเลือกตั้ง - สมาชิก อบต. ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี - นายก อบต. ไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี		
๓	มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง		

กรณีที่ท่านตอบว่าใช่ ทุกข้อแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้ง หากมีกรณีที่ตอบว่าไม่ใช่ แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๐

ที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่
๑	ติดยาเสพติดให้โทษ		
๒	เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต		
๓	เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ (ประกอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓)		
๔	เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙(๑)(๒)หรือ(๔) - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช - อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ		
๕	อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง		
๖	ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล		
๗	เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ		
๘	เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ		
๙	- เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือ - เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่
๑๐	เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ - กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา (เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์) - ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน - กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า - กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก - กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ - กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน		
๑๑	เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง		
๑๒	เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ		
๑๓	เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น		
๑๔	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ		
๑๕	เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ		
๑๖	อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง		
๑๗	เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง		
๑๘	ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี		
๑๙	เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายัง ไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง		
๒๐	อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ระยะเวลา ๒ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (เลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ. เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕)		
๒๑	เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง		
๒๒	เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น		

ที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่
๒๓	เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการตอบสนองแทน หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง		
๒๔	เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง		
๒๕	เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ ละเลย ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตน ผ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง		
๒๖	ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด		

กรณีที่ท่านตอบว่าไม่ใช่ ทุกข้อแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง หากมีกรณีที่ต้องว่าใช่ แสดงว่าท่านเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง

ใบสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งในวันยื่นใบสมัคร

ที่	รายละเอียด	ทราบ	ไม่ทราบ
๑	ท่านสามารถขอเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.๔/๑ ได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง		
๒	รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร ตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต. กำหนด		
๓	บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ		
๔	สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ		
๕	ใบรับรองแพทย์ ของรัฐ/เอกชน		
๖	หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๔/๒ ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมด้าย้อนหลัง ๓ ปี ได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง กรณีสมัครรับเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องนำหลักฐานการเสียภาษีของปีภาษี ๒๕๖๑ ,๒๕๖๒,๒๕๖๓ มาแสดง		
๗	หลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น หลักฐานวุฒิการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (กรณีสมัครนายก อบต.) เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ		
๘	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ๑) สมาชิก อบต. จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ๒) นายก อบต. จำนวน ๒,๕๐๐ บาท		

กรณีที่ท่านตอบว่าทราบทุกข้อแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้ง หากมีกรณีที่ต้องว่าไม่ทราบ ขอให้ท่านดำเนินการสอบถามปลัด อบต. และศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม